

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

PUMA tôn trọng Nhân Quyền. Sự tôn trọng này là tiền đề cho những cam kết của chúng tôi với xã hội nơi chúng tôi hoạt động, và với các đối tác trong toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng tôi.

PUMA tôn trọng môi trường. Chúng tôi quyết tâm quản lý, giảm thiểu và báo cáo về tác động của cả tổ chức và chuỗi cung ứng của mình đến môi trường.

QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Các nhà cung ứng và nhà thầu phụ cần thông qua và tuân thủ các quy định và điều kiện lao động theo đó tôn trọng người lao động, và tối thiểu, bảo vệ quyền của họ theo các quy định và luật an sinh xã hội và luật lao động quốc gia và quốc tế.

KHÔNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM

Các nhà cung ứng và nhà thầu phụ không được sử dụng lao động dưới 15 tuổi, hoặc dưới tuổi hợp pháp tối thiểu ở địa phương, hoặc tuổi hoàn thành giáo dục phổ cập, tùy vào độ tuổi quy định nào cao hơn.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC AN TOÀN

Các nhà cung ứng và nhà thầu phụ phải cung cấp môi trường làm việc an toàn và vệ sinh cho tất cả nhân viên. Các nhà cung ứng và nhà thầu phụ phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể để ngăn ngừa tai nạn xảy ra tại nơi làm việc, và cần tích cực khuyến khích thực hành an toàn và vệ sinh lao động.

TỰ DO HIỆP HỘI VÀ THỎA ƯỚC TẬP THỂ

Các nhà cung ứng và nhà thầu phụ phải bảo đảm người lao động có quyền tham gia công đoàn, hoặc các hiệp hội khác liên quan đến việc làm và ngành kinh tế, và có quyền thỏa ước tập thể. Người lao động phải được trao những quyền này mà không sợ bị quấy nhiễu, can thiệp hoặc trả thù.

KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

Các nhà cung ứng và nhà thầu phụ không được phân biệt đối xử với bất kỳ người lao động nào. Người lao động được đối xử một cách tôn trọng và bình đẳng bất kể tôn giáo, tuổi tác, giới tính, tình trạng mang thai, tình trạng hôn nhân, khuyết tật, quốc tịch, chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, quan điểm chính trị hay định hướng giới tính.

TUÂN THỦ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

PUMA SE sẽ không dung thứ cho hành vi tham nhũng trong chuỗi cung ứng cũng như trong các hoạt động của mình.

Hai cam kết này được công bố công khai và minh bạch trong Bộ Quy tắc Ứng xử PUMA. Toàn bộ Nhân viên, Nhà cung cấp và các Nhà thầu phụ của họ đều phải tuân thủ hoàn toàn Bộ Quy tắc Ứng xử này. Trường hợp có khác biệt hoặc xung đột phát sinh, tiêu chuẩn cao nhất sẽ được áp dụng.

NHÂN PHẨM VÀ TÔN TRỌNG

Quấy rối, nhục hình và lạm dụng vật lý, tình dục, tâm lý hoặc bằng lời nói sẽ không được dung thứ trong chuỗi cung ứng PUMA. Các nhà cung ứng và nhà thầu phụ không được sử dụng bất kỳ hình thức lao động cưỡng bức nào bao gồm cả lao động cầm tù, lao động theo giao kèo và lao động bắt buộc.

TRẢ LƯƠNG CÔNG BẰNG

Mọi người lao động đều có quyền được trả lương theo tuần ở mức đủ đáp ứng các nhu cầu cơ bản và mang lại một khoản thu nhập khả dụng thực tế. Người sử dụng lao động phải trả ít nhất bằng mức lương tối thiểu hoặc mức lương hiện hành phù hợp, tùy mức nào cao hơn, theo tất cả các quy định của pháp luật về lương, và cung cấp bất kỳ lợi ích nào khác theo yêu cầu của pháp luật hoặc hợp đồng.

Trường hợp tiền lương không đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản của người lao động và không mang lại một khoản thu nhập khả dụng thực tế, người sử dụng lao động phải làm việc với các cổ đông liên quan của mình để có hành động thích hợp nhằm tìm cách tích cực điều chỉnh mức lương cho phù hợp.

KHÔNG LÀM VIỆC QUÁ GIỜ

Các nhà cung ứng và nhà thầu phụ không được bắt người lao động làm việc quá số giờ lao động trong một tuần làm việc thông thường và quá số giờ tăng ca tối đa cho phép theo luật lao động địa phương. Một tuần làm việc thông thường không được vượt quá 48 giờ và mỗi chu kỳ bảy ngày đều phải có một ngày nghỉ.

Trừ trường hợp đặc biệt, tổng số giờ làm việc thông thường và tăng ca trong một tuần không được quá 60 giờ. Giờ tăng ca phải dựa trên cơ sở tự nguyện và được trả cao hơn thông thường và không được yêu cầu thường xuyên.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Các nhà cung ứng và nhà thầu phụ phải tuân thủ luật bảo vệ môi trường địa phương hoặc các tiêu chuẩn công nghiệp quốc tế, tùy vào tiêu chuẩn nào cao hơn. Tất cả các nhà cung ứng và nhà thầu phụ phải đo lường và tích cực giảm thiểu ảnh hưởng của mình đến môi trường.

KHU VỰC SỐ ĐIỆN THOẠI NGÔN NGỮ

Đông Nam Á	+84 989385612 +628 11 227 2143	
Nam Á	+880 1708469256	
Đông Á	+86 13622884924	
Mỹ	+503 77871132	
Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi	+49 15114743876 +90 532 483 6685	

Các nhà cung ứng và nhà thầu phụ chấp nhận công việc kinh doanh của mình chịu sự giám sát. Tất cả các nhà thầu phụ phải được PUMA chấp thuận và nhà cung ứng có trách nhiệm bảo đảm các nhà thầu phụ của họ tuân thủ theo Bộ Quy tắc Ứng xử này.

PUMA SE có quyền ngừng giao dịch với bất kỳ công ty nào vi phạm Bộ Quy tắc Ứng xử này.

Vui lòng gửi trực tiếp mọi câu hỏi, khiếu nại và ý kiến liên quan đến quy tắc này và việc thực thi nó đến địa chỉ sustain@puma.com hoặc liên hệ với Nhóm Phát triển bền vững PUMA tại địa phương của bạn.